

THỨC ĐẨY THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 225 nhiệm vụ, năm 2022 có 59 nhiệm vụ các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành, 166 nhiệm vụ đang triển khai. Đối với hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ đã giao 56 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương; đến nay 45 nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, còn 11 nhiệm vụ đang triển khai, 9/12 chỉ tiêu đã hoàn thành. Với ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến nay đã xác thực, đồng bộ dữ liệu dân cư với trên 68 triệu dữ liệu về bảo hiểm xã hội; 26 triệu dữ liệu giáo viên, học sinh; 28 triệu dữ liệu thuế, giúp người dân không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, mà được các hệ thống tự động điều chỉnh. Việc tích hợp và khám chữa

bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế bảo hiểm y tế tại các bệnh viện đã giúp người bệnh giảm giấy tờ tùy thân... Đối với hạ tầng số, tốc độ truy cập mạng băng rộng cố định đạt 79,95Mbps, tăng 29,6% so năm 2021, xếp thứ 45 và cao hơn mặt bằng chung của thế giới (71,39Mbps). Tốc độ truy cập mạng băng rộng di động đạt 39,48Mbps, tăng 11,1% so năm 2021, xếp thứ 52 và cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới (33,17Mbps). Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp các bộ, ngành chỉ đạo phát triển, đánh giá và công bố 50 nền tảng số; 43/63 địa phương đã công bố lựa chọn nền tảng số triển khai năm 2022 lồng ghép trong kế hoạch chuyển đổi số; 11/63 địa phương đã công bố lựa chọn nền tảng số triển khai năm 2022 bằng một văn bản riêng của UBND tỉnh, thành phố. Nhân lực cho chuyển đổi số được quan tâm. Các báo cáo, tham luận tại hội nghị đã nêu rõ những kết quả cụ thể, đáng ghi nhận trong chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 năm 2022, đồng thời nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, qua đó đề xuất

các nhiệm vụ, giải pháp trong tâm để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng, giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Đảng, Nhà nước rất coi trọng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức cần phải thúc đẩy triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số mạnh mẽ, cấp bách hơn nữa, vì vậy các bộ, ngành, địa phương bên cạnh việc tập trung hoàn thành dứt điểm, sớm nhất những nhiệm vụ còn chậm tiến độ của năm 2022 phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về

vai trò, tầm quan trọng, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chuyển đổi số. Tiếp tục hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số. Nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến; triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật vào kho dữ liệu thủ tục hành chính. Đẩy mạnh phát triển công dân số, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối dùng chung, đặc biệt là xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Khẩn trương khắc phục hạn chế, lỗ hổng bảo mật, lộ, lọt thông tin. Làm tốt công tác đào tạo, tuyển dụng nhân lực cho chuyển đổi số. Các bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số sát thực tiễn, gắn kết với các nguồn lực để thực hiện; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động triển khai Đề án 06, chuyển đổi số mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

THU HIỀN

Khánh thành nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo xã Bách Thuận

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư vừa tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Phạm Thị Dậu, hộ nghèo thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận.



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Dậu.

Gia đình bà Dậu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, bà cùng người con trai và hai cháu nội sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, không an toàn. Trước hoàn cảnh của gia đình bà, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư đã động viên gia đình bà xây nhà mới. Đến nay ngôi nhà mái bằng 1 tầng rộng hơn 60m² đã hoàn thiện, có công trình phụ khép kín, tổng kinh phí xây dựng trên 300 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư hỗ trợ 50 triệu đồng (trích từ quỹ "Vì người nghèo" huyện). Ngôi nhà đưa vào sử dụng sẽ bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, nâng cao đời sống gia đình bà Dậu.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà, cấp úy, chính quyền, nhân dân địa phương trao tặng vật dụng thiết yếu cho gia đình bà Dậu.

QUYNH LƯU

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HUNG Trao 500 suất quà cho người lao động

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng vừa tổ chức trao 500 suất quà tết dương lịch với tổng trị giá 210 triệu đồng để đồng viên và chúc mừng cán bộ, người lao động nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2023. Ngoài duy trì thực hiện tháng lương thứ 13, Bảo Hưng là số ít doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức trao quà tết dương lịch cho người lao động. Lãnh đạo Công ty cho biết, mặc dù năm 2022 gặp nhiều khó khăn nhưng với sự năng động, sáng tạo của ban giám đốc và sự đoàn kết, nỗ lực làm việc của người lao động nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt nhiều kết quả đáng mừng. Công ty đã mở rộng thêm thị trường xuất khẩu vào một số nước khu vực châu Á, châu Âu, Trung Đông; sản lượng và doanh thu bán hàng đều tăng hơn 20% so với năm 2021. Để tri ân và động viên cán bộ, người lao động tập trung thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, trước mắt bảo đảm đủ sản lượng bán hàng phục vụ thị trường tết Nguyên đán Quý Mão, Công ty đã quyết định tăng quà tết dương lịch và thực hiện một số chính sách hỗ trợ, khen thưởng người lao động như thưởng chuyên cần, thưởng tháng, thưởng tết với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

KHẮC QUÂN

Advertisement for COVID-19 testing and vaccination. It features a graphic with 'Covid-19' and 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'. Below the graphic, it states 'Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 25/12' and provides statistics for Hanoi and Vietnam. It also includes contact information for a hotline and a local center in Thái Bình.

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

hiệu quả chưa cao; việc từ phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu; tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế còn thấp. Người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực; vẫn xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở một số lĩnh vực, địa bàn, cơ quan, đơn vị. Việc lãng phí trong sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước, nhất là việc tổ chức một số hoạt động kỷ niệm còn phô trương, hình thức chưa được khắc phục triệt để.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, lãng phí, trọng tâm là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các thể chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Chủ động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ nét trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Xử lý nghiêm các bộ, công chức, viên chức những nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ. Thực hiện hiệu quả cơ chế, quy trình, quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; kiên quyết bảo vệ người tố giác, phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; biểu dương, khen thưởng những tấm gương liêm chính, dũng cảm trong phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

3. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo thực chất, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cần trở cạnh tranh chính, áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số.

4. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp phải nhận thức đầy đủ, thấm nhuần các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; xác định công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc cơ chế giải trình và trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập và các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công, tặng hoa, chúc mừng tại các đại hội, hội nghị, ngày lễ, tết...

5. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kiểm soát quyền lực về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cơ quan tư pháp, cơ quan giám định, định giá tài sản, tài chính và công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

6. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thường xuyên rà soát, chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh triển khai thực hiện; định kỳ kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

HOÀNG LANH

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sơ Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

10 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh nguồn nước

(chinphu.vn) Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1595/QĐ-TTg, ngày 23/12/2022 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết định nêu rõ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước.

10 nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện: 1- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới; 2- Hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn

đập, hồ chứa nước; 3- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; 4- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và điều tra cơ bản; 5- Nâng cao năng lực tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước, tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh; 6- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; 7- Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu; 8- Nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; 9- Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn thủy sinh, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; 10- Tăng cường hợp tác, ngoại giao với các đối

tác quốc tế và các quốc gia có chung nguồn nước với Việt Nam. Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm an ninh, an toàn nguồn nước Trong đó, các bộ, ngành, địa phương cần kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn hoặc đe dọa xâm phạm an ninh, an toàn nguồn nước và đập, hồ chứa nước, công trình thủy lợi; bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn có đập, hồ chứa nước, công trình thủy lợi; đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước để kích động, phá hoại chống phá Đảng, Nhà nước; huy động lực lượng tham gia xử lý sự cố mất an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước (cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả, tổ chức

phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông). Quyết định yêu cầu phải xây dựng mới đập, hồ chứa nước, công trình điều tiết nguồn nước tại các vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, ứng để tích trữ, chuyển nước, kiểm soát mặn, giảm ngập lụt, ứng, nhất là miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, sắp xếp lại quy mô các ngành, lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều nước. Hiện đại hóa vận hành hệ thống công trình thủy lợi; áp dụng các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, tái sử dụng nước; theo dõi, giám sát sử dụng nước để giảm thất thoát, lãng phí nước trong sinh hoạt và sản xuất. Triển khai các giải pháp lọc nước biển để bổ sung nguồn nước tại chỗ cho sinh hoạt tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, vùng ven biển, hải đảo.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải vào nguồn nước Bên cạnh đó, tăng cường năng lực, chất lượng dự báo, công trình điều tiết nguồn nước tại các vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, ứng để tích trữ, chuyển nước, kiểm soát mặn, giảm ngập lụt, ứng, nhất là miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, sắp xếp lại quy mô các ngành, lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều nước. Hiện đại hóa vận hành hệ thống công trình thủy lợi; áp dụng các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, tái sử dụng nước; theo dõi, giám sát sử dụng nước để giảm thất thoát, lãng phí nước trong sinh hoạt và sản xuất. Triển khai các giải pháp lọc nước biển để bổ sung nguồn nước tại chỗ cho sinh hoạt tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, vùng ven biển, hải đảo. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải, chất thải xả vào nguồn nước, nhất là nước thải sinh hoạt, công nghiệp; xây dựng và triển khai lộ trình giảm sử dụng các loại hoá chất độc hại gây ô nhiễm nguồn nước; quản lý chặt chẽ khai thác nước dưới đất ở khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn, sụt lún đất...